



หนังสือขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

วันที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง การขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงงานตั้งอยู่ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีความประสงค์ขอผ่อนผันการจัดส่ง รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยจะนำส่งภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รัฐบาลมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและให้ธุรกิจต่างๆ บางประเภทหยุดประกอบกิจการ ตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-2019 ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการ ดำเนินงานหรือการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญจนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้พิจารณา และได้ให้ความสำคัญในการจัดทำและเปิดเผยรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ เพียงพอสำหรับผู้ใช้งบการเงิน จึงมีมติเห็นสมควรให้เลื่อนการจัดส่งรายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ออกไปโดยจะนำส่ง พร้อมไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำและเปิดเผยรายงานแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดของทางการ ดังนั้น การขอขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯและผู้สอบบัญชี จะมีระยะเวลาเพียงพอในการรวบรวม จัดทำและตรวจสอบข้อมูลที่จะมีการเปิดเผยให้แก่ ผู้ลงทุนได้พิจารณาและรับทราบ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ



บริษัท เอ.เอส. พลาสติก จำกัด (มหาชน)

95 ถนนท่าข้าม แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 415-0035, 415-6059 แฟกซ์ 415-3795 เลขทะเบียน บมจ. 375



สำหรับระยะเวลาที่ขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ออกไปจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นการขอขยายระยะเวลาซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของทางสำนักงานฯ กล่าวคือ “ไม่เกินกำหนดระยะเวลาจัดส่งงบการเงินงวดถัดไป” ซึ่งทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะมีการดูแลและติดตามให้มีการจัดทำ จัดส่งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนด ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประการใด ทางบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและจะมีการแจ้งให้ผู้ลงทุนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านระบบส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว



ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์)

รองประธานกรรมการ

สำเนาเรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย